

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วัน เดือน ปี 15 พ.ย. 2561 หน้า 7 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทเลื่อนจัดเวทีประชาคม / เร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน

ชาวอุดรฯค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล

อุดรธานี : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธีธัญพิช รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุม คณะทำงานติดตามการดำเนินงาน และผลกระทบในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ไทย โก้ เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน จ.อุดรธานี อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงาน

กำกับพลังงาน เขต 4 (ขอนแก่น) นายอำเภอหนองหาน นายสิริศักดิ์ เลิศพุทธิภิญโญ ที่ปรึกษาบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด เจ้าของโครงการนักวิชาการ ตัวแทนของชุมชน หมู่บ้าน บ้านผักตบ อ.หนองหาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ นอกเครื่องแบบ ทหาร อส. อพปร. คอยควบคุมในกรณีอาจเกิดความรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่จะมีการประชุม นายคำปलय คำแพงราช แกนนำผู้คัดค้านโครงการดังกล่าว นำพลังมวลชนประมาณ 60 คน เดินทางมาชุมนุมอยู่ที่บริเวณลานจอดรถของที่ว่าการอำเภอหนองหาน โดยมีกำ

ลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองหาน ทหาร อส. ตำรวจอาสา ฝ่ายความมั่นคง อ.หนองหาน กว่า 60 นาย คอยควบคุมเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

นายคำปलय เปิดเผยว่า ตนและตัวแทนฝ่ายคัดค้านทั้งหมดจะไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพราะไม่เห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ เพราะจะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลเสียหายให้กับบ้านผักตบทั้ง 3 หมู่บ้าน และต้องการให้ย้ายโครงการออกไป ทั้งนี้บริษัทฯเจ้าของโครงการ จะย้ายสถานที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 17 พ.ย.2561 ไปใช้หอประชุม

ของเทศบาลตำบลผักตบนั้น ทางกลุ่มผู้คัดค้านจะไม่ยอมให้เกิดมีการเปิดเวทีโดยเด็ดขาด

ด้าน นายกองเอกปราโมทย์ กล่าว ว่า ขอให้ทางบริษัทเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน จากวันที่ 17 พ.ย.2561 ออกไปอีก 2 สัปดาห์ เป็นวันที่ 4 ธ.ค. 2561 เพราะเกรงว่าหากมีการจัดเวทีขึ้นในวันที่ 17 พ.ย.นั้น จะเกิดความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ขอให้ทางบริษัทลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้ชาวบ้านรับทราบอย่างกว้างขวางและทุกครัวเรือน ก่อนที่จะเปิดเวทีรับฟัง